

Buổi họp phụ huynh cuối học kỳ I tại lớp 4A3

Bốn tháng học đầu năm kết thúc cũng là lúc tất cả các trường trên cả nước tổ chức buổi họp phụ huynh nhằm gửi đến các bậc phụ huynh kết quả của quá trình học tập và rèn luyện của con em mình trong suốt học kỳ I vừa qua. Ngày chủ nhật 21.1.2024 vừa qua, tại lớp 4A3 - Trường Tiểu học Giang Biên cũng đã tổ chức buổi họp phụ huynh thứ hai trong năm.

Các bậc phụ huynh lớp 4A3 đã có mặt từ rất sớm để đảm bảo giờ họp có thể diễn ra đúng 8h theo kế hoạch mà không gặp phải bất cứ trục trặc nào. Xe đến dù rất đông nhưng theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ vẫn hết sức quy củ nhé. Không chỉ đơn giản là đến gặp gỡ giáo viên, các bậc phụ huynh cũng không bỏ qua cơ hội giao lưu trao đổi với nhau, trò chuyện vô cùng thân mật và vui vẻ.

Bắt đầu buổi họp, cô Nguyễn Thị Tân - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3 tóm tắt lại một số thành tích của nhà trường trong học kỳ I: Các giờ học “kỹ năng sống” hết sức bổ ích được tổ chức hướng tới mục đích giáo dục toàn diện cho học sinh. Trường cũng đạt được nhiều các giải cao về thể thao do quận đoàn tổ chức cũng như các cuộc thi CNTT. Những thành tích nổi bật và rất đáng tự hào ấy phần nào đã khiến các bậc phụ huynh thêm tin tưởng hơn vào môi trường sư phạm mà con em mình đang học tập và phát triển.

Đi vào nội dung chính, không khí buổi họp cũng trầm xuống. Các bậc phụ huynh chăm chú lắng nghe nhận xét của giáo viên chủ nhiệm về tình hình của lớp cũng như từng học sinh. Những ưu, khuyết điểm về kỉ luật và học tập đều được đưa ra thẳng thắn để hai bên trao đổi. Các hiện tượng nổi cộm đang xảy ra trong

lớp đã được phân tích và đi đến những biện pháp chấn chỉnh, thay đổi. Về học tập, các phụ huynh cũng nhiệt tình đóng góp ý kiến với giáo viên chủ nhiệm sao cho ở học kì II, con em sẽ có những phương pháp hiệu quả hơn để đạt được kết quả tốt. Ngoài ra, thầy cô cũng nêu lên một số thành tích mà lớp đã đạt được trong suốt học kì vừa qua, đồng thời cũng tuyên dương cá nhân học sinh đã có kết quả tốt về cả học tập lẫn kỉ luật cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trường lớp giao phó.

Đặc biệt, trước khi kết thúc cuộc họp cô giáo đã dành cho các bậc phụ huynh bất ngờ đầy cảm xúc. Đó là những bức tranh vẽ về người mà các em yêu quý nhất kèm những lời nhắn nhủ gửi tới bố mẹ đầy cảm xúc. Ai đấy cũng nghẹn ngào trong vui sướng khi đọc những dòng chữ ngay ngắn nót chứa đựng đầy tình yêu của con dành cho mình.

Kết thúc buổi họp, cầm trên tay bảng nhận xét của cô giáo về con em mình. Ai cũng thấy tự hào vui sướng về kết quả mà con em đã cố gắng trong suốt hơn 4 tháng vừa qua. Ai cũng đầy hi vọng và tin tưởng chờ đợi ở học kì II, con em mình sẽ cố gắng hơn nữa để đạt kết quả như mong đợi.

Mong rằng các bạn học sinh trường Tiểu học Giang Biên trong chặng đường thứ hai của năm học sẽ cố gắng hơn nữa trong việc tu dưỡng đạo đức và học tập, để đạt được kết quả tốt hơn, chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai; và cũng là để cho niềm vui, niềm tin tưởng được rạng ngời trong lòng những bậc sinh thành!.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:







Tác giả: Nguyễn Thị Tân